

การประเมินเรื่อง : การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนทางด้านดนตรี และนาฏศิลป์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

ผู้ประเมิน : นฤภพ ชันทับไทย

ปีที่รายงาน : 2559

### บทคัดย่อ

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนทางด้านดนตรี และนาฏศิลป์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ตามวงจรคุณภาพ PDCA เพื่อทราบแนวทาง การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนทางด้านดนตรี และนาฏศิลป์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ตามวงจรคุณภาพ PDCA การประเมินใช้รูปแบบการประเมินตามวงจรคุณภาพ PDCA กลุ่มผู้ให้ข้อมูล มีจำนวน 421 คน ประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินและข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้

### ผลการประเมิน

ผลการประเมินพบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดทุกตัวชี้วัด ประเด็นการประเมินทุกประเด็น และภาพรวมของโครงการดังนี้

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการรวบรวมข้อมูลภาคสนาม นำเสนอตามประเด็นการประเมิน ดังนี้

#### 1. การวางแผนการปฏิบัติงาน (P-Plan) ของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

เพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนทางด้านดนตรี และนาฏศิลป์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ตามวงจรคุณภาพ PDCA มีความสอดคล้องหรือความเหมาะสมในระดับมาก

2. การปฏิบัติกิจกรรมการดำเนินงาน (D-Do) ของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนทางด้านดนตรี และนาฏศิลป์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ตามวงจรคุณภาพ PDCA มีความสอดคล้องหรือความเหมาะสมในระดับมาก

3. การตรวจสอบการดำเนินงาน (C-Check) ของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนทางด้านดนตรี และนาฏศิลป์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัชฌมศึกษา เขต 4 ตามวงจรคุณภาพ PDCA มีความสอดคล้องหรือความเหมาะสมในระดับมาก

4. การปรับปรุงการดำเนินงาน (A-Act) ของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนทางด้านดนตรี และนาฏศิลป์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัชฌมศึกษา เขต 4 ตามวงจรคุณภาพ PDCA มีความสอดคล้องหรือความเหมาะสมในระดับมาก